



คณะวิทยาการจัดการ

เลขที่รับ ๘๕๙

วันที่ 30 ต.ค. 2558

เวลา 10.00

ที่ ศธ 0514.10/ว.3704

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

7 ตุลาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559

เรียน คณบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 แผ่น

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 (The National and International Graduate Research Conference 2016) วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงถือได้ว่าการจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะผลักดันคุณภาพงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยในปีนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในระดับอาเซียน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาทางวิชาการและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติในโอกาสต่อไป

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 (The National and International Graduate Research Conference 2016) ให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิต นักศึกษาในสังกัด เพื่อส่งบทความวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา **เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น** ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ <http://conference.kku.ac.th/ingrc2016/> หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์จัดรายการ วัฒนศิริ โทรศัพท์ 043-202 420 ต่อ 42423

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย